



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานจัดการหนี้ของเกษตรกร โทร. 7001  
ที่ กฟก.0100/ว.23059 วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 2559

เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนหนี้เกษตรกร

เรียน ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาค/หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้รับข้อท้วงติงและข้อเสนอแนะจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการจัดการหนี้ โดยสรุปให้สำนักงานเร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการหนี้ให้ครอบคลุมกระบวนการจัดการหนี้ทั้งระบบ มีการวิเคราะห์ กำหนดเป้าหมาย สัดส่วนการจัดการหนี้ การประเมินผลสำเร็จในการจัดการหนี้ รวมทั้งการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพหลังการจัดการหนี้ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เพื่อดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลรองรับดังกล่าว สำนักงานได้จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นให้สำนักงานสาขาจังหวัดดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รวบรวมรายชื่อเกษตรกรสมาชิกองค์กรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว แยกเป็นรายสำนักงานสาขาจังหวัด พร้อมทั้งนำขึ้นเว็บ ให้สำนักงานสาขาจังหวัดตรวจสอบรายชื่อ แยกตามจังหวัด ตามที่ได้จัดส่ง Link ให้

2. ให้สำนักงานสาขาจังหวัดตรวจสอบรายชื่อตามข้อ 1. ว่ามีรายชื่อครบถ้วนตามที่เกษตรกรสมาชิกได้ยื่นขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรไว้ครบถ้วนหรือไม่และให้ดำเนินการ ดังนี้

2.1 กรณีมีรายชื่อตกหล่น (กรณีการขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2559) ยังไม่ได้รับการอนุมัติและเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรและคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อรักษาสีทธิของเกษตรกรสมาชิกให้หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดในฐานะนายทะเบียนดำเนินการตามหนังสือที่ กฟก.0100/ว.2531 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 และให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559

2.2 กรณีเกษตรกรสมาชิกขอยกเลิกการใช้สิทธิการจัดการหนี้ ขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ฯลฯ ให้สำนักงานสาขาจังหวัดนำเข้าที่ประชุมอนุกรรมการจังหวัดพิจารณาหรือรับทราบแล้วแต่กรณี แล้วจัดทำรายงานจัดส่งให้สำนักงานจัดการหนี้ของเกษตรกร เพื่อปรับปรุงข้อมูลต่อไป

2.3 กรณีชำระหนี้แทนแล้ว ให้สำนักงานสาขาจังหวัดระบุรายละเอียดในตารางข้อมูลที่จัดส่งให้ปรับปรุงข้อมูล

3. กรณีเกษตรกรสมาชิกเป็นหนี้กับสถาบันเกษตรกร ให้สำนักงานสาขาจังหวัดตรวจสอบจำแนกแยกหนี้กับสถาบันเจ้าหนี้ เมื่อได้รับข้อมูลแล้วให้ดำเนินการบันทึกใน google doc. ตาม Link ที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดส่งให้ เพื่อปรับปรุงสถานะและข้อมูลหนี้ให้เป็นปัจจุบัน ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ กรณีสำนักงานสาขาจังหวัดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติงานด้านรายละเอียดการจัดการหนี้ ให้ติดต่อสอบถามสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ตามส่วนงานที่รับผิดชอบ กรณีมีข้อสงสัยด้านระบบหรือ โปรแกรมศึกษาจากคู่มือขั้นตอนการจัดทำ สอบถามส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

จึงแจ้งเพื่อทราบและดำเนินการ



(นายวัชรพันธุ์ จันทจร)

เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร